
 

ปลูกกาแฟให้ได้ราคา ต้องรู้จักมาตรฐาน 4C 
 
    โดย  กรวฒัน์ วีนิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          “ปลูกกาแฟมาตั้งแต่ปี 2529 เกือบถอดใจไปปลูกอย่างอื่น เพราะกาแฟไม่ค่อยโต ให้ผลผลิตน้อย แถม
บางปีได้ราคาต่่า ปี 2556 มาเห็นโครงการปลูกด้วยใจ กาแฟไทยยั่งยืนกับเนสกาแฟ เลยลองเข้ าอบรม ได้เรียนรู้
หลายอย่าง โดยเฉพาะการต่อกิ่งกาแฟสายพันธ์ุดีบนต้นเดิม จึงทดลองท่าต้นที่ต่อกิ่งโตเรว็ให้ผลผลิตมากขึ้น จึงหัน
มาท่าหมดทั้งสวน 2,000 ต้น ผลผลิตจากท่ีเคยได้ไร่ละ 120 กก. เพิ่มเป็น 320 กก.” 
 
          สุดใจ ค่ายอด เกษตรกรชาวสวนกาแฟ อ.สวี จ.ชุมพร เล่าถึงท่ีมาของการเข้าร่วมโครงการปลูกด้วยใจ 
กาแฟไทยย่ังยืนกับเนสกาแฟ...อยู่ท่ีน่าหลักปฏิบัติของมาตรฐานกาแฟระดับโลก มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเกษตรกร
ไทย จนกลายเป็น มาตรฐาน 4C (Common Code for Coffee Community) 
 
          เป็นครั้งแรกของประเทศท่ีมีมาตรฐานกาแฟไทย เพื่อให้การผลิ   ตกาแฟเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดย
ยึดหลัก...10 ข้อห้าม และ 27 ข้อควรท่า 
 
          10 ข้อห้าม...ใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงานท่ีไม่
เต็มใจ ขัดขวางการเข้าร่วมเป็นตัวแทนองค์กรการค้า บังคับขับ
ไล่แรงงานโดยปราศจากการชดเชย จัดหาท่ีอยู่ท่ีไม่เหมาะสม
เพียงพอส่าหรับแรงงาน ละเลยการจัดหาน้่าดื่มให้กับแรงงาน 
การตัดไม้ท่าลายป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติ การใช้เคมีต้องห้าม 
การใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม และท่าธุรกรรมท่ีผิดกฎหมาย
หรือไม่โปร่งใส 
 



 

          27 ข้อควรท า... ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อจูงใจให้เกษตรกรชาวสวนกาแฟมี
การพัฒนา ปรับปรุงตามหลักจริยธรรมนี้อยู่อย่างสม่่าเสมอ อาทิ การสร้างก่าไรจากการผลิตระยะยาว การ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะสม่่าเสมอ การจดบันทึกเพื่อปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต สามารถเข้าถึงข้อมูล
การตลาด พัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่อง มีกลไกการตรวจ-สอบย้อนกลับ แรงงานต้องได้รับค่าแรงอย่างเป็น
ธรรม มีการจัดการของเสียอย่างปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          “ทุกขั้นตอนจะมีนักวิชาการของเนสกาแฟมาให้ความรู้ พร้อมกับติดตามผล
ตลอด เริ่มตั้งแต่ใส่ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ดิน ควบคู่ไปกับการเน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีหาได้
ในท้องถิ่นเป็นหลัก การดูแลระหว่างปลูก ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ท่ีแนะน่าให้
เก็บแต่ลูกสุกหรือเหลือง ไม่เก็บแบบรูดออกท้ังช่อ เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพท่ีสุด” 
 
          ท่าได้ดังนี้ สุดใจบอกว่า ตลอด 5 ปีท่ีท่ามา ไม่เพียงท่าให้ได้ผลผลิตเพิ่มเกือบ 
2 เท่าตัว กาแฟท่ีผลิตออกมายังขายง่ายและคล่องกว่าเดิม เพราะสามารถส่งออกไป
ต่างประเทศได้โดยไม่ถูกกีดกันทางการค้า มีพ่อค้ามาแย่งรับซื้อไม่ต้องกลัวถูกกดราคา 
 
          และถึงแม้เนสกาแฟจะมีทีมงานมาให้ค่าปรึกษา แต่ไม่ได้บังคับว่า ผลผลิต
ออกมาแล้วต้องขายให้บริษัทอย่างเดียว เลยท่าให้เกษตรกรมีอิสระในการขายผลผลิต
มากขึ้น 
           
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 


